

	MATICHOH INFORMATION CENTER	Subject Heading :
Source : ไทยรัฐ (ข่าว)		
Date : 23 เม.ย. 2558	Page : 15	No :

134 ปีศาลยุติธรรม : ที่สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม วันที่ 21 เม.ย. นายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกาเป็นประธานเปิดงานวันสถาปนาศาลยุติธรรมครบรอบ 134 ปี นายวีระพลกล่าวว่า ตั้งแต่มีการแยกศาลออกกระทรวงยุติธรรมและจัดตั้งสำนักงานศาลยุติธรรมได้กำหนดให้วันที่ 21 เม.ย.ของทุกปี เป็นวันศาลยุติธรรม เพื่อให้ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมได้แสดงความกตัญญูตงเวทิตาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงเล็งเห็นว่า งานยุติธรรมมีความสำคัญ จึงมีพระราชดำริให้ปฏิรูประบบศาลไทย เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือและทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ เป็นการวางรากฐานระบบศาลไทยอย่างเป็นทางการ รวมถึงเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายให้ประชาชน.

Source :

สยามรัฐ

Date : 23 เม.ย. 2559

Page :

4

No :



+ แสดงความยินดี...ปิยะสันต์ กาววิไล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญา และ กวิน สัมพกุล จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ สุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล ในโอกาสรับตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพที่ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี 4

Source : ข่าวสด

Date : 23 เม.ย. 2559 Page : 9

No: 59186266

ศาลชั่งน้ำหนักบรรทัดข้อปณิธา

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 22 เม.ย. ที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ถนนแจ้งวัฒนะ นายชีพ จุลมนต์ รองประธานศาลฎีกา เจ้าของสำนวนพร้อมองค์คณะรวม 9 คน ได้สวนพยานโจทก์ครั้งที่ 7 คดีโครงการรับจำนำข้าว หมายเลขคำ อม.22/2558 ที่อัยการสูงสุดเป็นโจทก์ยื่นฟ้องน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกฯ เป็นจำเลย ในความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบฯ และเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบฯ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และความผิดตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 กรณีละเลยไม่ระงับยับยั้ง โครงการรับจำนำข้าว ทำให้รัฐเสียหายกว่า 5 แสนล้านบาท

ก่อนเริ่มการได้สวน นายจำเลยได้แถลงต่อศาลว่า นพ.วรงค์ เศรษฐกิจวิกรม อดีต ส.ส.พิษณุโลก พรรคประชาธิปัตย์ พยานโจทก์ในคดีได้ให้สัมภาษณ์ถึงคดีจำนำข้าวเกี่ยวกับข่าวลงในลักษณะชี้นำขอให้ศาลเรียกนพ.วรงค์มาได้สวนหรือกำชับหรือดำเนินการตามที่ศาลเห็นสมควร ซึ่งองค์คณะพิจารณาแล้วเห็นว่า วันที่ 27 เม.ย.นี้ นพ.วรงค์ต้องมาเบิกความเป็นพยานในคดีระบายนายชัชชาติที่มีนายบุญทรง เตริยาภิรมย์ อดีตรมว.พาณิชย์กับพวกเป็นจำเลย ศาลจะกำชับเรื่องการให้สัมภาษณ์สื่อในประเด็นดังกล่าวอีกครั้ง

ต่อมาอัยการโจทก์นำนายสุพัฒน์ เอี้ยวฉาย ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ขึ้นได้สวน

สำหรับการได้สวนพยานปากนี้ยังไม่เสร็จ เนื่องจากนายจำเลยขอเวลาศึกษาและตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับพยานปากนี้ที่อัยการโจทก์เพิ่งยื่นก่อนวันได้สวนเพียง 1 วัน โดยศาลนัดได้สวนพยานปากนี้อีกครั้งในวันที่ 13 พ.ค. เวลา 09.00 น.

ส่วนที่นายจำเลยจะขอยกเลิกนัดได้สวนพยานจำเลยครั้งที่ 1 และ 2 ในวันที่ 17 และ 24 มิ.ย.นี้ เนื่องจากต้องใช้เวลาคงสอบคำเบิกความพยานที่โจทก์ยื่นเพิ่มเติมกว่า 6 หมื่นแผ่น โดยนายจำเลยจะบริหารเวลาได้สวนพยานเพื่อให้ทันภายในวันที่ 3 ก.พ. 2560 นั้น ศาลเห็นว่า เมื่อจำเลยยื่นยันจะบริหารเวลาได้สวนพยานให้ทันตามกำหนดและโจทก์ไม่คัดค้าน จึงให้โอกาสจำเลยได้ต่อสู้เต็มที่ ยกเลิกนัดได้สวนพยานจำเลยในวันดังกล่าว และให้เริ่มได้สวนพยานจำเลยนัดแรกวันที่ 8 ก.ค. 2559

Source :

มติชน

Date : 23 เม.ย. 2559

Page : 9

No:

59186337

บิณฑกส.เบิกความคดีจำนำข้าว เผยยอดใช้เงินพุ่ง9.41แสนล้าน

เมื่อวันที่ 22 เมษายน ที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง นายชีพ จุลมนต์ รองประธานศาลฎีกา เจ้าของสำนวนพร้อมองค์คณะรวม 9 คนได้สวนพยานโจทก์ครั้งที่ 7 คดีโครงการรับจำนำข้าวที่อัยการสูงสุด (อสส.) เป็นโจทก์ ยื่นฟ้อง น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นจำเลย ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบฯ ตามกฎหมายอาญา มาตรา 157 และความคิดตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกรณีละเลยไม่ระงับยับยั้งโครงการรับจำนำข้าว ทำให้รัฐเสียหายกว่า 5 แสนล้านบาท

ทั้งนี้ อัยการโจทก์นำนายสุพัฒน์ เอี้ยวฉาย อายุ 58 ปี ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และอนุกรรมการปิดบัญชีโครงการจำนำข้าวขึ้นไต่สวน โดยนายสุพัฒน์เบิกความว่า มีการใช้เงินในโครงการรวม 5 ฤดูกาลผลิต 8.78 แสนล้านบาท ยังไม่รวมดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าดูแลคุณภาพข้าว รวมยอดปิดบัญชีจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 มีวงเงินใช้จ่ายประมาณ 9.41 แสนล้านบาท โครงการจำนำข้าวตามมติ ครม.ของรัฐบาลจำเลยใช้วงเงิน 4.1 แสนล้านบาท และเงินกู้ของ ธ.ก.ส. 9 หมื่นล้านบาท ช่วง 2 ปีแรกของโครงการรับจำนำข้าวใช้เงินน้อยกว่ากรอบวงเงินที่กำหนดไว้ แต่ต่อมามีการรับจำนำข้าวแบบต่อเนื่อง ต้องใช้แหล่งเงินกู้มากขึ้นและให้นำเงินระบายข้าวมาใช้หมุนเวียน ทำให้กรอบวงเงินสูงขึ้น วันที่ 31 มีนาคม 2559

ธ.ก.ส.ยังมีหนี้ค้างในโครงการอยู่ 5.36 แสนล้านบาทเศษ โดยมีดอกเบี้ยวันละ 36 ล้านบาทเศษ ขณะนี้ยังมีเหลือข้าวรอการระบายประมาณ 12 ล้านตันเศษ

นายสุพัฒน์ตอบข้อซักค้านของทนายจำเลย ว่า เมื่อเริ่มมีแนวโน้มว่าจะใช้เงินเกินกรอบที่กำหนดไว้ ธ.ก.ส.เคยมีข้อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) ให้ลดราคาจำนำข้าวเปลือกจากตันละ 15,000 บาท เหลือตันละ 12,000 บาท รวมทั้งเสนอให้ปรับลดการจำนำข้าวต่อรายไม่เกิน 5 แสนบาท และขอให้ชะลอการจ่ายเงินตามใบประทวน แต่ ครม.อนุมัติให้ลดการจำนำต่อรายไม่เกิน 5 แสนบาทเพียงประเด็นเดียว

ทั้งนี้ การไต่สวนพยานปากนี้ยังไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากทนายจำเลยขอเวลาศึกษาเอกสารที่อัยการโจทก์เพ่งยื่นก่อนวันไต่สวนเพียง 1 วัน โดยศาลนัดไต่สวนอีกครั้งวันที่ 13 พฤษภาคม ส่วนที่ทนายจำเลยจะขอยกเลิกนัดไต่สวนพยานจำเลยครั้งที่ 1 และ 2 ในวันที่ 17 และ 24 มิถุนายนนี้ เนื่องจากต้องใช้เวลาตรวจสอบคำเบิกความพยาน ที่โจทก์ยื่นเพิ่มเติมกว่า 6 หมื่นแผ่น โดยทนายจำเลยจะบริหารเวลาไต่สวนพยานเพื่อให้ทันภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ศาลเห็นว่าเมื่อจำเลยยืนยันจะบริหารเวลาไต่สวนพยานให้ทันตามกำหนด และโจทก์ไม่คัดค้าน จึงให้โอกาสจำเลยต่อสู้เต็มที่ โดยยกเลิกนัดไต่สวนพยานจำเลยในวันดังกล่าว และให้เริ่มไต่สวนพยานจำเลยนัดแรกวันที่ 8 กรกฎาคม 2559

MIC MATICHON INFORMATION CENTER ไทยโพสต์	Subject Heading :
Source :	
Date : 123 ส.ย. 2559 Page : 1,10	No :

พงะ! ปลูกเลงงบจํานำข้าว 9 แสนล้าน

กรุงเทพฯ • ไตสวนพยานโจทก์ครั้งที่ 7 คดีโครงการรับจํานำข้าว ผู้ช่วย ผจก.ธ.ก.ส.เบิกความรัฐบาลยังลักษณะใช้เงินเกินกรอบโครงการกว่า 5 แสนล้านบาท จนทุกวันนี้ต้องแบกดอกเบี้ยจากหนี้ค่างโครงการวันละ 36 ล้านบาท เพยเคยเสนอให้ลดราคาจํานำข้าว

เปลือจากต้นละ 1.5 หมื่นเป็น 1.2 หมื่น แต่ไม่ฟัง ศาลนัดไตสวนครั้งหน้า 13 พ.ค. ที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ถนนแจ้งวัฒนะ เวลา 09.30 น. วันที่ 22 เมษายนนี้ นายชีพ จุลมนต์ รองประธานศาลฎีกา เจ้าของสำนวน

พร้อมองค์คณะรวม 9 คน ไตสวนพยานโจทก์ครั้งที่ 7 คดีโครงการรับจํานำข้าว ที่อัยการสูงสุด เป็นโจทก์ ยืนฟ้อง น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อธิบดีนายกรัฐมนตรี เป็นจําเลย ในความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบฯ และเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้อํานาจในตำแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบฯ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

บัตติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้อํานาจในตำแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบฯ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

อ่านต่อหน้า 10

พงะ! ปลูกเลงงบ

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 กรณีจะเลยไม่ดำเนินการระงับยับยั้งโครงการรับจํานำข้าว ซึ่งทำให้รัฐเสียหายกว่า 5 แสนล้านบาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ได้เดินทางไปยังศาลเพื่อรับฟังการไตสวนด้วย โดยมีอดีต ส.ส.เพื่อไทย อาทิ นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง, นายวรชัย เหมะ, จ่าสิบตำรวจประสิทธิ์ไชยศรีษะ อดีต ส.ส.เพื่อไทย ที่เพิ่งพ้นโทษ รวมทั้งมวลชนที่มาให้กำลังพร้อมมอบดอกกุหลาบจำนวนหนึ่งให้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ทํามกลางการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของศาลฎีกา

สำหรับพยานโจทก์ที่เข้ารับการไตสวนมีเพียง 1 ปาก คือ นายสุพัฒน์ เอี้ยวฉาย ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

ที่เคยเข้าให้ข้อมูลกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) เกี่ยวกับการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าว ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินค่าจำนำข้าวให้ชาวนา

ก่อนเริ่มการไต่สวน นายจำเลยได้แถลงต่อศาลว่า นพ.วงศ์ เดชกิจวิกรม อดีต ส.ส.พิษณุโลก พรรคประชาธิปัตย์ พยานโจทก์ในคดี ได้ให้สัมภาษณ์ถึงคดีจำนำข้าวเกี่ยวกับข่าวฉ้อโกงในลักษณะฉ้อโกง ขอให้ศาลเรียก นพ.วงศ์มาไต่สวน หรือทำขับ หรือดำเนินการตามที่ศาลเห็นสมควร ซึ่งองค์คณะพิจารณาแล้วเห็นว่า วันที่ 27 เม.ย.59 นพ.วงศ์ต้องเดินทางมาเบิกความเป็นพยานในคดีระบายนโยบายข้าวที่มีนายบุญทรง เตริยาภิรมย์ กับพวก เป็นจำเลย ศาลจะกำชับเรื่องการให้สัมภาษณ์สื่อในประเด็นดังกล่าวอีกครั้ง

จากนั้นอัยการโจทก์ได้นำนายสุพัฒน์ขึ้นไต่สวน โดยนายสุพัฒน์เบิกความตอบคำถามอัยการโจทก์ สรุปถึงโครงการรับจำนำข้าวว่า มีการใช้ในโครงการรวม 5 ฤดูการผลิต จำนวน 878 แสนล้านบาทเศษ ซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวนี้ยังไม่รวมดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าดูแลคุณภาพข้าว ซึ่งหากมีการรวมยอดปิดบัญชีจนถึง 30 ก.ย.57 โครงการจะมีวงเงินใช้จ่ายประมาณ 9 แสนล้านบาทเศษ โดยพยานเป็นหนึ่งในอนุกรรมการปิดบัญชีโครงการจำนำข้าวชุดที่ คสช. แต่งตั้ง โดยโครงการจำนำข้าวตามกรอบมติคณะรัฐมนตรี จำเลยใช้วงเงิน 4.1 แสนล้านบาท และเงินกู้ของ ธ.ก.ส. 9 หมื่นล้านบาท โดยในช่วง 2 ปีแรกของโครงการรับจำนำข้าว ใช้เงินในโครงการน้อยกว่ากรอบวงเงินที่ได้กำหนดไว้ แต่ต่อมาในช่วงปีหลัง ภายหลังจากการรับจำนำข้าวแบบต่อเนื่อง ก็มีความจำเป็นที่ต้องใช้แหล่งเงินกู้มากขึ้น และยังให้นำเงินระบายนโยบายมาใช้หมุนเวียน ทำให้กรอบวงเงินการใช้โครงการสูงขึ้น

เขายังเบิกความตอบอัยการโจทก์อีกว่า จากการตรวจสอบบัญชีหลังจากวันที่ 31 มี.ค.59 ธ.ก.ส.ยังมีหนี้ค้างในโครงการอยู่ 536,000 ล้านบาทเศษ โดยมีดอกเบี้ยวันละ 36 ล้านบาทเศษ ซึ่งขณะนี้ยังเหลือข้าวของรัฐบาลจำเลยรอการระบายประมาณ 12 ล้านตันเศษ โดยเฉพาะเท่าที่พยานทราบในที่ประชุมนโยบายข้าวของรัฐบาลจำเลย ก็ไม่ได้กำหนดกรอบระยะเวลาการระบายข้าวชัดเจน และไม่ได้มีการพูดถึงการระบายข้าวแบบจุกจิกในที่ประชุมแต่อย่างใด แต่ต่อมาภายหลังกระทรวงพาณิชย์สมัยรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เสนอกรอบระยะเวลาการระบายข้าวในส่วนนี้ต่อที่ประชุมนโยบายข้าว ภายใน 1 ปี ซึ่งตรงนี้จะต้องเป็นเรื่องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะไปเร่งรัดกันเอง ซึ่งระหว่างนี้ต้องมีค่าใช้จ่ายค่าเช่าโกดังเก็บและค่าดูแลคุณภาพข้าว

พยานยังตอบคำถามอัยการโจทก์ถึงเรื่องที่มีการระบายข้าวได้น้อยในโครงการรับจำนำข้าวว่า สาเหตุมาจากราคาขายตามกลไกตลาดโลก และราคาที่รัฐบาลรับจำนำ ซึ่งมีส่วนต่างจากราคาตลาดกว่า 50 เปอร์เซ็นต์

ต่อมาพยานได้ตอบข้อซักค้านของนายจำเลยสรุปว่า ธ.ก.ส.เป็นหน่วยงานหลักในฐานะผู้ปฏิบัติตามนโยบายโครงการจำนำข้าว โดยมีหน้าที่จ่ายเงินให้กับเกษตรกรที่มีใบประทวน และเมื่อเริ่มมีแนวโน้มว่า

จะใช้เงินเกินกรอบที่กำหนดไว้ ทาง ธ.ก.ส.ก็ได้เคยมีข้อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ ให้ปรับลดราคาจำนำข้าวเปลือกจากตันละ 15,000 บาท เหลือตันละ 12,000 บาท รวมทั้งยังเสนอให้ปรับลดการจำนำข้าวต่อรายละไม่เกิน 5 แสนบาท และยังคงขอให้ชะลอการจ่ายเงินตามใบประทวน ที่ประชุมได้นำข้อเสนอแนะนี้เสนอ ครม.พิจารณา แต่ ครม.มีมติอนุมัติให้ลดการจำนำต่อรายละไม่เกิน 5 แสนบาทเพียงประเด็นเดียว

สำหรับการไต่สวนพยานปากนี้ยังไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากนายจำเลยขอเวลาในการศึกษาและตรวจสอบเอกสารที่โจทก์ยื่นคำถามเพิ่มเติมต่อพยานปากนี้ จึงขอให้เลื่อนการไต่สวนต่อไปนัดหน้าวันที่ 13 พฤษภาคม ซึ่งศาลอนุญาตตามที่ขอ นอกจากนี้ นายจำเลยยังขอเลื่อนนัดสืบพยานจำเลยนัดแรกและนัดที่สองออกไป เนื่องจากต้องใช้เวลาตรวจสอบค่าเบิกความพยานโจทก์ที่ยื่นเพิ่มเติมกว่า 6 หมื่นแผ่น โดยนายจำเลยจะบริหารเวลาในการไต่สวนพยานเพื่อให้ทันภายในวันที่ 3 ก.พ.60 นั้น ศาลเห็นว่า เมื่อจำเลยยืนยันจะบริหารเวลาไต่สวนพยานให้ทันตามกำหนด และโจทก์ไม่คัดค้าน จึงให้โอกาสจำเลยได้ต่อสู้เต็มที่ ยกเลิกนัดไต่สวนพยานจำเลยในวันดังกล่าว และให้เริ่มไต่สวนพยานจำเลยนัดแรกวันที่ 8 ก.ค.59.

Source :

เนื้อหา

Date :

23 เม.ย. 2559

Page :

7

No :

ป.ป.ช. ยันอำนาจถอนฟ้องสลายพวม.

วันที่ 22 เมษายน พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ให้สัมภาษณ์กรณี นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีตนายกรัฐมนตรี พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ อดีตร. และ พล.ต.ท.สุชาติ เหมือนแก้ว อดีตร. จำเลยคดีสลายการชุมนุมกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2551 ยืนยันแสดงหลักฐานใหม่ของคดีพร้อมร้องขอให้มีการถอนฟ้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ว่า ได้มอบให้คณะทำงานด้าน

กฎหมายไปทำการศึกษา ป.ป.ช. สามารถดำเนินการถอนฟ้องได้หรือไม่ ซึ่งคณะทำงานรายงานกลับมาว่า สามารถดำเนินการได้ ดังนั้นจึงต้องมาพิจารณาต่อว่าหลักฐานใหม่ดังกล่าวมีเหตุผลเพียงพอหรือไม่ ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการวิเคราะห์เรื่องดังกล่าวอยู่ ส่วนการถอนฟ้องจะขัดกับการพิจารณาคดีที่ขณะนี้อยู่ในชั้นศาลหรือไม่นั้น ถือเป็นคนละเรื่องกัน ศาลท่านก็พิจารณาของท่านไป แต่ ป.ป.ช. ในฐานะผู้ฟ้องหากมีเหตุผลเพียงพอ ก็สามารถยื่นเรื่องต่อศาลได้ และก็ขึ้นอยู่กับศาลว่าจะอนุญาตหรือไม่ด้วยเช่นกัน

Source : มติชน (ตจว.)

Date : 23 เม.ย. 2559

Page : 11

No : 59185964

ศาลรับคดีมะกันฟ้องหมิ่นแม่อุ้มบุญ

เมื่อวันที่ 21 เมษายน ที่ห้องพิจารณาคดี 911 ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ ศาลอ่านคำสั่งไต่สวนมูลฟ้อง คดีที่นายกอร์ดอน อัลเลน เลก สัญชาติอเมริกัน และนายมานูเอล ซานโตส สัญชาติสเปน คู่รักร่วมเพศ เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง น.ส.ปัทมา กุศลสร้าง แม่อุ้มบุญน้องคาร์เมน และ น.ส.วิรุทัย มณีบุษเนตร ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นจำเลยที่ 1-2 ในความผิดฐานหมิ่นประมาทผู้อื่นโดยการโฆษณา และความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550

กรณีที่จำเลยร่วมกันให้ข่าวใส่ความโจทก์ว่าเป็นพวกขบวนการค้ามนุษย์ ผ่านรายการสถานีโทรทัศน์ เมื่อวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2558 ซึ่งล้วนเป็นเท็จ ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย

ศาลพิเคราะห์คำฟ้องโจทก์ในชั้นไต่สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าโจทก์มีผู้รับมอบอำนาจมาเบิกความว่าจำเลยทั้งสองกล่าวยืนยันข้อเท็จจริงซึ่งเป็นการใส่ความโจทก์ต่อบุคคลที่สาม ผ่านทางสื่อสารมวลชน ซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถรับรู้ข้อความดังกล่าวได้ โดยประการที่น่าจะทำให้โจทก์ได้รับความเสื่อมเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นเกลียดชัง คดีจึงมีมูลในความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา จึงมีคำสั่งให้ประทับฟ้องคดี ส่วนความผิดฐานนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 มาตรา 14 (1) นั้นเห็นว่าแม่ทางนำสืบของโจทก์จะปรากฏว่าจำเลยทั้งสองร่วมกันกล่าวข้อความอันมีเนื้อหาใส่ความโจทก์ต่อบุคคลที่สาม แต่ทางนำสืบของโจทก์ก็ไม่ปรากฏว่าจำเลยทั้งสองเป็นผู้นำข้อมูลดังกล่าวเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์หรือไม่ จึงมีคำสั่งให้ยกฟ้อง ศาลนัดพร้อมเพื่อประชุมคดีและสอบคำให้การจำเลยในวันที่ 23 พฤษภาคม